



SUT COOP NEWSLETTER

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฉบับที่ 01/2560 ประจำเดือนมกราคม 2560

อวยพรปีใหม่สถานประกอบการ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และคณะได้เดินทางเข้าอวยพรปีใหม่ และขอบคุณในอุปการคุณของคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และสถานประกอบการ อาทิ บริษัท เบนซ์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง) บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เป็นต้น พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2559

ความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ ดร. สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา และแสวงหาความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ เพื่อให้ นักศึกษามีโอกาสได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) Kanazawa Institute of Technology (KIT) และ 2) Shibaura Institute of Technology (SIT) และเข้าเยี่ยมชม Railway Technical Research Institute (RTRI) ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการและสหกิจศึกษากับ Kanazawa Institute of Technology (KIT) ในระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2559

Industry – based Special Short Courses



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม Industry-based Special Short Courses : ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้โครงการ Industry-based Career Development เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ บริษัท อายิโนะโมะไต (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสระบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ทราบแนวทางในด้านอาชีพเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมทั้งทักษะทางด้านวิชาการและทักษะด้านสังคมเพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 83 คน

สัมมนาพนักงานที่ปรึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดสัมมนาพนักงานที่ปรึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้พนักงานที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดโครงการของนักศึกษา ในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร วิทยานุณท์ หัวหน้าสาขาวิชาเคมี คุณธนัชพร พรหมทันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกำลังคนศูนย์สหกิจศึกษาและทวิภาคีสถาบันบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครือเบทาโกร คุณภูมิพันธุ์ รัศมีจันทร์ ผู้จัดการโรงงานอาวุโส บริษัท สตีเบล แอลทรอน เอเซีย จำกัด คุณวิเคต จิตติวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จำกัด และนายบวงปดต สอบขุนทด นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 61 คน

กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 เพื่อให้ศึกษามีทักษะและมีการปรับตัวด้านบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันโดยจัดระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจากคุณชีวันภูมิ สุภัทโรบล ผู้จัดการกองประกวดนางสาวนครราชสีมา คุณวิศนไชย นันทพลวงษ์ ผู้ดูแลผู้เข้าประกวด Miss Grand International คุณเกียรติศักดิ์ ต้นระนา วิทยากรอิสระ คุณชุติกัญจน์ สิริรัชพล คุณจิตติมา พะนา จากส่วนกิจการนักศึกษา และคุณเดชาภรณ์ สำราญดี จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมเป็นวิทยากร

ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ อธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานผ่านมา และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2558 การประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพต่อไป

ความร่วมมือสมัครสหกิจศึกษาในประเทศ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด นำโดย คุณพีรพัฒน์ ศิริวัฒนากุล ผู้จัดการฝ่ายผลิต และทีมงาน ในโอกาสที่บริษัทเดินทางมาประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่อังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ และ บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณพนิตตา ติรวิภาส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และคณะทีมงาน ในโอกาสเดินทางมาประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมกับรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 4/2559



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในฐานะสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบผลการดำเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทหารือการจัดกิจกรรมการประกวดโครงการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 รวมถึงการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการฯ อีกวาระ

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครงาน



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ฮาน่า เชมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด นำโดยคุณรัตนภรณ์ สีบสุข เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนงานสรรหาว่าจ้าง เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 ในการเดินทางมาประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนจดหมายสมัครงาน การทำ Resume และเทคนิคสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ รวมถึงการรับสมัครพนักงาน เพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท ฮาน่า เชมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด

รับสมัครงาน สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับบริษัท ไตกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณอนิรุทธิ์ จินดาดีรงวนิช ผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่อังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ในการเดินทางมารับสมัครพนักงาน การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ โดยมีนักศึกษาและบัณฑิตที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ จำนวน 6 คน ดังนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นางสาวกรกนก บุญสอน นางสาวสุธินี เรืองรัตนอัมพร นางสาวณัฐพร มูลนิ่ว สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล นายศตวรรษ บุญเมือง นางสาวภิรมณ สติธรรมย์ และนายเดชาพล ยูพาพิน โดยจะเริ่มงานกับบริษัท ไตกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 1 เมษายน 2560



อาจารย์ ดร.พิทมาวดี เกียรติเบญจกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

“มหาวิทยาลัยมอบโอกาสที่ดีให้นักศึกษา ทำให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการก่อนสำเร็จการศึกษา และมีระยะเวลาการปฏิบัติสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษานั้นทำให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ตนเองได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง รู้จักการวิเคราะห์วางแผน และแก้ปัญหาทั้งระยะสั้น และระยะยาว พร้อมทั้งปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงานในสถานประกอบการซึ่งแตกต่างจากชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ทำให้ทราบข้อเด่น และข้อด้อยของตนเอง เพื่อนำส่วนที่เด่นอยู่แล้วมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และส่วนที่เป็นข้อด้อย มาปรับปรุงตนเอง ให้เป็นผู้ที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา สมดังอัตลักษณ์ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง ครอบครัว คณาจารย์ และมหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างบัณฑิต ที่ตอบโจทย์ของสังคม และเป็นบุคคลที่สถานประกอบการให้การยอมรับและเชื่อมั่นในศักยภาพ ทำให้มีโอกาสสูงที่จะได้รับการตอบรับเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ”



นายกิตติกร วิสุทธากร

นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1/2559
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

“ประโยชน์ของการได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำหรับตัวผมมันอันดับแรกคือการเปิดตัวตัวเองออกไปมองโลกกว้างว่า ความรู้ที่เรามีนั้นสามารถใช้ทำอะไรได้บ้างในส่วนของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกับตัวผมเองเพราะหลายคนคิดว่าเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ไปทำอะไรการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษานั้นสามารถเป็นการหาคำตอบในคำถามนี้ได้ นอกจากนี้ยังได้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้ความรู้ในแขนงอื่นที่ไม่ใช่แค่คณิตศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ และการสร้างโอกาสในการได้รับงานในอนาคต เช่นที่ผมได้รับการเสนอทุนจากบริษัท เป็นต้น ส่วนการเตรียมตัวก่อนออกสหกิจนั้น ควรปรับตัวการใช้ชีวิตให้ชินกับการทำงานจริง เช่น ตื่นเช้า ขยันทำงาน และสรรหาความรู้ใหม่ ๆ ให้ตัวเองเสมอ เพื่อพัฒนาตัวเองให้พร้อมสำหรับการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อไป”

กิจกรรมในเดือนมกราคม 2560

9-13 ม.ค. 60	- ประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย	16 และ 23 ม.ค. 60	- อบรมพัฒนาทักษะ Microsoft PowerPoint 2013 อย่างมืออาชีพ กลุ่มที่ 1
9-15 ม.ค. 60	- นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2559 กรอกข้อมูลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3 (ผ่านเว็บไซต์)	19 ม.ค. 60	- บรรยาย หัวข้อ “การจัดการและการวางแผน”
12 ม.ค. 60	- บรรยาย หัวข้อ “วัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว” - รับสมัครงานโดย บ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จก. (มหาชน)	20 และ 27 ม.ค. 60	- อบรมพัฒนาทักษะ Microsoft PowerPoint 2013 อย่างมืออาชีพ กลุ่มที่ 2
13 ม.ค. 60	- อบรมบุคลิกภาพ ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2/2559	26 ม.ค. 60	- บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการและแนวโน้มการตลาดในอนาคต”
14 และ 21 ม.ค. 60	- อบรม 7 Habits	27 ม.ค. 60	- พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา
16 และ 20 ม.ค. 60	- ประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น	-	-